



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Thứ sáu, Ngày 18 tháng 10 năm 2024)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Nhìn bọt có thể đoán được môi trường ao nuôi đang tốt hay xấu hay không?

Nhìn vào hiện tượng bọt trong ao nuôi tôm có thể cung cấp một số thông tin hữu ích về tình trạng môi trường nước, từ đó giúp người nuôi đánh giá xem môi trường ao đang ở trạng thái tốt hay xấu. Tuy nhiên, việc đánh giá này cần phải dựa vào các quan sát kỹ lưỡng và kết hợp với các yếu tố khác, vì hiện tượng bọt có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. (Tác giả: PDT, 18/10/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Vn Business đăng tải các tin, bài:

+ HTX cần làm gì khi giá điện tăng?

Việc giá điện tăng 4,8%, lên hơn 2.100 đồng/kWh sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX. Dù áp lực không nhỏ nhưng các HTX, tổ hợp tác đang tích cực thay đổi, điều tiết sản xuất để thích nghi với tình trạng “giá điện chỉ có tăng và chưa có khi nào giảm” trong suốt thời gian qua. (Tác giả: Huyền Trang, 18/10/2024). [Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Chính Phủ đăng tải các tin, bài:

+ Bình Định tích cực tuyên truyền chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân

Các lực lượng chức năng, biên phòng của tỉnh Bình Định tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong cộng đồng ngư dân về chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu. (Tác giả: Minh Trang, 17/10/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Khánh Hòa tiên phong truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa là địa phương đi đầu trong việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (phần mềm eCDT). (Tác giả: **Kim So**, 18/10/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo VOV đăng tải các tin, bài:

+ Khánh Hòa: Tuyệt đối không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện

Tỉnh Khánh Hòa tuyệt đối không giải quyết thủ tục xuất bến cho tàu cá không đủ điều kiện. Đây là một trong các giải pháp mạnh, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Tác giả: **Thái Bình**, 17/10/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Đại Đoàn Kết đăng tải các tin, bài:

+ Thực hiện ngay những giải pháp cấp bách gỡ “thẻ vàng” IUU

Ngày 17/10, tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Tác giả: **Nguyễn Du**, 17/10/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Trị đăng tải các tin, bài:

+ Ngư dân cần có ý thức, trách nhiệm khi ghi nhật ký khai thác thủy sản

Truy xuất nguồn gốc thủy sản là yêu cầu bắt buộc trong quá trình xem xét việc rút “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với hàng thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, giữa tháng 9/2024, đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Quảng Trị nêu rõ một trong những tồn tại, hạn chế mà tỉnh cần phải khắc phục ngay là nhật ký khai thác chưa đảm bảo độ tin cậy để thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thời gian EC dự kiến thực hiện đợt kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU tại Việt Nam đang đến gần. Việc khắc phục tồn tại về truy xuất nguồn gốc thủy sản là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay. (Tác giả: **Mai Lâm**, 18/10/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Người Đưa Tin đăng tải các tin, bài:

+ Sau phong trào đổi kích điện lấy gạo, Cà Mau tính kế sinh nhai lâu dài cho người dân

Đến nay đã có nhiều hộ dân tự giác, tự nguyện giao nộp 1.809 bộ dụng cụ kích điện khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt. (Tác giả: **Nguyễn Thanh Xuân**, 18/10/2024). [Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Giá cá ngừ vẫn giảm mạnh, ngư dân gặp khó

Những tháng gần đây, cá ngừ dọc bờ (thuộc loại cá ngừ vằn) liên tục rớt giá khiến ngư dân đánh bắt không đủ chi phí, thậm chí lỗ nặng, đành neo tàu nằm bờ. (Tác giả: **Kim Sơ**, 18/10/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Thuật ngữ “chống bán phá giá” trong xuất khẩu tôm

Vào tháng 10 năm 2023, quan hệ xuất khẩu tôm giữa Indonesia và Hoa Kỳ đã trải qua căng thẳng do cáo buộc vi phạm chống bán phá giá do Hoa Kỳ đưa ra. Không chỉ Indonesia, cáo buộc này cũng ảnh hưởng đến các quốc gia khác như Ecuador, Việt Nam và Ấn Độ. Vậy, thuật ngữ chống bán phá giá trong xuất khẩu tôm chính xác là gì? (Tác giả: **Nhất Linh**, 18/10/2024).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Đại Đoàn Kết đăng tải các tin, bài:

+ Chung sống với dòng sông

Ông Phú một tay chèo thuyền, tay kia cầm cây sào dài lần dò dưới dòng nước lũ đỏ quạch lần tìm những chiếc bát quái (lồng lưới dài bắt tôm cá có khung bằng sắt) đã bị nước lũ cuốn trôi. “Năm nay không ngờ nước lên nhanh và to quá. Đầu mùa cá, tôi đã đầu tư gần 30 triệu đồng mua một loạt bát quái mới để đánh tôm, nào ngờ giờ mất hết”, ông Phú nói. (Tác giả: **Trúc Mai**, 17/10/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ Lãng phí dự án sản xuất và kiểm định giống thủy sản hơn 39 tỷ

Nhiều hạng mục thuộc Dự án Hạ tầng khu sản xuất và Kiểm định giống thủy sản hơn 39 tỷ đồng ở Quảng Nam không hoạt động trong thời gian dài gây hư hỏng, lãng phí (Tác giả: **Hoài Văn**, 18/10/2024).[Xem chi tiết](#)

+ Lái cá mùa nước nổi

Bình minh vừa “leo” qua dãy nhà sàn vượt lũ ven biên giới cũng là lúc lái cá đồng neo đậu chiếc ghe đục bên dòng kênh vắng. Như hẹn từ trước, ngư dân từ khắp các hướng trên đồng dong xuống ò ạt mang cá về đây cân cho thương lái, tạo nên không khí làm ăn nhộn nhịp mùa nước nổi. (Tác giả: Lưu Mỹ, 18/10/2024). [Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN
